

นียมการออกรายงาน

ชื่อรายงาน	รายงานร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี	
วัตถุประสงค์	ประเมินผลการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (ตัวชี้วัดสำนักตรวจฯ ปีงบประมาณ 2557)	
ช่วงเวลา ประเมินผล	ช่วงเวลาที่ต้องการประเมินผล	
อายุ	อายุของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประมวลผล	
สิทธิการรักษา	กลุ่มสิทธิการรักษาของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประมวลผล	
สถานะการอยู่ อาศัยในพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่กำหนดเงื่อนไข ประมวลผลกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลประชากรของหน่วยบริการ ที่มี Type Aes = 1 หรือ 2 หรือ 3 - จากทะเบียนราษฎร์ ประมวลผลเฉพาะประชากรจากฐานข้อมูลประชากรของหน่วยบริการ ที่มี Type Aes = 1 หรือ 2 - จากการสำรวจ คือ ประชากรจากฐานข้อมูลประชากรของหน่วยบริการ ที่มี Type Aes = 1 หรือ 3 	
เงื่อนไขการ ประมวลผล	<ul style="list-style-type: none"> - ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ประมวลผลจากข้อมูลที่อยู่ของประชากรตำบลพื้นที่ (อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน) - พื้นที่เขตรับผิดชอบ ประมวลผลจากข้อมูลที่อยู่ของประชากรในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของสถานบริการ 	
รายการข้อมูล	A	จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบ มารับบริการในคลินิกบริการทั้งหมด หมายถึง จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้เข้ารับการรักษา/ตรวจติดตามในสถานบริการทั้งหมด
	B	ป่วยเป็นเบาหวานร่วมด้วย หมายถึง จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ป่วยเป็นเบาหวานร่วมด้วย
	C	ได้รับการตรวจติดตามค่าความดันโลหิตครั้งที่ 1 หมายถึง จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการได้รับการตรวจความดันโลหิต ครั้งที่ 1 ในช่วงเวลาที่กำหนด (ไม่ว่าจะตรวจที่ไหนก็ตาม) กรณีมีประวัติการตรวจมากกว่า 1 ครั้ง ใช้ครั้งก่อนหลังสุด
	D	ค่าความดันโลหิตครั้งที่ 1 อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าความดันโลหิตในการวัดครั้งที่ 1 อยู่ในระดับควบคุมได้ (สป.มีเบาหวานร่วม ค่า BP < 140/80 มม.ปรอท, สป.ไม่มีเบาหวานร่วม ค่า BP < 140/90 มม.ปรอท.)
	E	ได้รับการตรวจติดตามค่าความดันโลหิตครั้งที่ 2 หมายถึง จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการได้รับการตรวจความดันโลหิต ครั้งที่ 2 ในช่วงเวลาที่กำหนด (ไม่ว่าจะตรวจที่ไหนก็ตาม)
	F	ค่าความดันโลหิตครั้งที่ 2 อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าความดันโลหิตในการวัดครั้งที่ 2 อยู่ในระดับควบคุมได้ (สป.มีเบาหวานร่วม ค่า BP < 140/80 มม.ปรอท, สป.ไม่มีเบาหวานร่วม ค่า BP < 140/90 มม.ปรอท.)
	G	ผลการประเมินควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีค่าความดันโลหิตอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน (สป.มีเบาหวานร่วม ค่า BP <140/80 มม.ปรอท, สป.ไม่มีเบาหวานร่วม ค่า BP <140/90 มม.)
การประเมินผล	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (สป.มีเบาหวานร่วม ค่า BP <140/80 มม.ปรอท, สป.ไม่มีเบาหวานร่วม ค่า BP <140/90 มม.ปรอท. 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน) = $G \times 100 / A$	